

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### TSE – เล่น “ตีหัวเข้าบ้าน”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** อย่างที่กล่าวไว้ในวันวาน อากการล้งเล เกิดขึ้นได้ในระยะนี้ คนที่มี กัล้งเล และ คนที่ไม่มีกัล้งเล... แต่ดูอาการแล้ว คนที่ไม่มีนั้น จะยังคงมีความไม่มั่นใจ หรืออาการกลัวๆ อยู่บ้าง แรงแช่ใน ตลาดตอนนี้ ก็ย่อมจะอ่อนแรงหน่อย... ส่วนคนที่มีหุ้นอยู่แล้ว ถ้ามีความล้งเล หรือไม่มั่นใจ แถมพอใจราคา ก็เกิดการพร้อมขาย หรือจะพร้อมขายได้ทุกเวลา เรียกว่า เอากำไรเข้ากระเป่าก่อนดีกว่า ในยามนี้ยังไม่ไวใจ หรืออะไรก็ยังไม่แน่นอนทั้งนั้น... ไม่แปลกใจอะไรเลยที่ว่าตลาดวันวาน ทำให้ถึงออกอาการผั่นผวนแบบนั้นได้ เปิดมาบวกได้ดี ระหว่างวันก็วิ่งขึ้นต่อ แต่พอตกช่วงบ่าย โกล้ง เวลาตลาดจะปิด ก็ขายกันแบบนั้น เล่นชะ ลงไปในแดนลบ ก่อนที่จะทำขึ้นมาปิดบวกได้เล็กๆ... การแก่งๆ แบบนี้ของตลาด หรือ SET Index ก็ยังคงเกิดขึ้นต่อไปอีกสักระยะก็ได้ ดังนั้น การแก่งกำไร ก็อาจจะต้องใช้ฝีมือกันหน่อย ยิ่งถ้าวินนี้ จะเล่น หรือจะ แก่งกำไร ก็อาจจะต้องเน้นเล่นสั้นๆ หน่อยละ... ออกแนวตีหัวเข้าบ้าน ถ้าเห็นอาการของหุ้นเซ้งๆ หรือ แก่งๆ แต่ถ้าวินไป ตลาด หรือ SET Index ก็ยังถือว่าอยู่ในวิสัยของการพักตัวอยู่แล้ว ถ้าไม่ต่ำกว่า 1180 ลงมา หรือ ยิ่งถ้ายืน 1200 ได้อย่างมั่นคง ก็อาจจะต้องมองดีๆ ไวบ้างก็ยังได้ ซึ่งก็อย่างที่กล่าวแหละครับ อาจจะมี แก่งตัวในกรอบกว้างๆ หน่อย อย่างที่มองไว้ก็คือ 1200-1300 ไปสักระยะก็ได้... แล้วก็เน้นแหละครับ รอตัวจะผ่านไปยืน 1300 ได้เมื่อไหร่ ถ้ายืนได้นั้น ก็ว่ากันที่เป้าแรงๆ หน่อย ถึง 1500+/- กันโน่นเลย... จะเอาอะไรมาขึ้นได้ละ ต้องมีคำถามแบบนี้แน่ๆ คำตอบก็คงเดิมครับ เงื่อนไขออกทางไหน ก็เล่นทางนั้น

**ดูตามเกม...** มองรูปแบบเกมการแก่งตัว ที่เคยเล่นไว้ในอดีต ช่วงที่ลงเร็วๆ ลงแรงๆ จะมีการเต็งกลับแรงๆ ได้มาแล้ว ซึ่งครั้งนี้ ก็คงจะคาดหวังแบบนั้นได้เหมือนกัน แต่ก็ต้องมีเงื่อนไข ด้วยเช่นกัน

- แนวรับ** : ... 2.24-2.20 **ไม่ต่ำกว่า 2.20 ก็อาจจะยังพอเล่นเร็วได้**
- เป้าหมาย** : ... 2.40-2.50 (ยืน 2.50 ได้ **จะยิ่งดูดี มอง 2.8-3.0 ต่อ**)

Price Chart...(TSE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น TSE...** ภาพนี้ ว่ากันด้วยเรื่องรูปแบบ ในทางโครงสร้างการแก่งตัวอย่างเดียวเลยนะครับ... เติงจากระดับพื้นที่ Low เดิม ขึ้นมา จนถึงระดับ 2.20 ก็ต้องดูระดับ 2.20 นี้แหละ เป็นระดับ ที่ถือว่ามันยืน เพราะถ้าจะขึ้นต่อเลย ก็ไม่ควรจะต่ำกว่า 2.20 ลงมาอีก เพราะถ้าต่ำกว่า ก็คงจะยังไม่รับขึ้น หรือ อาจจะพักตัว ไปก่อนสักระยะ... แต่การยืน 2.20 ได้อย่างมั่นคงนั้น เราอาจจะได้เห็นการขึ้นแรงๆ ในระยะ 1-3 วัน ก็ได้ โดยมีที่ระดับ 2.50 เป็นด่านแรก หากยืน 2.50 ได้จริง ระดับ 2.80-3.00 อาจจะไม่เข้าเป้าหมายจริงๆ ก็ได้นะ อาจจะแรงๆ ไป 3.40-3.50 โน่นเลยก็ได้ เรียกว่า ลงแรงแบบไหน ก็จะมีขึ้นแรงแบบนั้นได้ (ทำรูป ตัว V)